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เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

นายนรเศรษฐ 
เลขานุการสภา ทต. 
 

- 
- 

บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ มาประชุมพร้อมกันจํานวน  12 คน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้วเชิญ
ประธาน สภาฯ จุดธูป เทียน  บูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4         
ประจําปี 2557 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นายไพศาล - สวัสดีคณะท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน วันนี้ผมขอเปิดประชุมสภา
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เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2557  
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช เชิญปลัดฯชี้แจงครับ 
 
ในส่วนของกิจกรรมที่จะมี 2 งาน คืองานวันที่ 1 ที่จังหวัดราชบุรีได้จัดโครงการราชบุรีเมืองแห่งความ
จงรักภักดี ในวันที่ 1 ก็จะขอเชิญท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมใน
การจัดโครงการราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี ในวันที่ 1 เวลาบ่าย 2 รายละเอียดอยู่ที่ใบขวางที่แจกให้ทุก
ท่าน มีทานสมาชิกท่านใดยังไม่ได้บ้างครับ อยู่ในลําดับที่ 7 เป็นในส่วนของอําเภอโพธาราม อยู่มุมขวา 
ลําดับที่ 7 แล้วก็ขบวนของเราก็จะเริ่มต้นเดินจากศาลแขวงราชบุรีไปสู่ทางฝั่งทหารคือข้ามสะพานเสร็จลอด
อุโมงค์ไปตรงศาลหลักเมืองแล้วก็เลี้ยวขวามาตรงที่บริเวณสโมสรในทหาร ตรงนั้นก็มีกิจกรรมในเร่ืองของพิธี
เปิดเริ่มเวลาประมาณ 5 โมงคร่ึงตอนเย็น เป็นกิจกรรมวันที่ 1 สวมเสื้อเหลือง ในเดือนธันวาคมทั้งเดือนจะมี
การรณรงค์ ทางหอกระจายข่าว ทางผู้นําชุมชนต่างๆให้สวมเสื้อเหลืองทั้งเดือน ของเราก็มีกิจกรรมในส่วน
ของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ก็เร่ิมดําเนินการช่วงนี้ทุกวันจันทร์เราก็ใส่เสื้อเหลืองแล้วก็ในเดือนธันวาคมทั้ง
เดือนทางสํานักงานก็จะรณรงค์ใส่เสื้อเหลืองกันทั้งเดือนแล้วก็จะมีกิจกรรมในส่วนของวันที่ 5 ธันวาคม เราก็
มีกิจกรรมตั้งแต่ภาคเช้า ตั้งแต่ 8 โมง ในเรื่องของการทําบุญตักบาตรปีนี้มีพระสงฆ์จํานวน 40 รูป ออก
บิณฑบาต ก็ขอเชิญท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิก ร่วมกิจกรรมในภาคเช้า ส่วนภาคเย็นเราก็จะมีกิจกรรมเริ่ม
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 17.30 ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมการแสดงของโรงเรียนต่างๆ แล้วก็พิธีอัญเชิญ
ถวายพานพุ่ม พิธีถวายพระพร มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทั้ง 4 โรงเรียน แล้วก็มอบโล่ให้กับพ่อดีเด่น
ของปี 57 นี้ก็เป็นกิจกรรมของเทศบาล ส่วนภาคเช้าในส่วนของชุมชนคงมีการพัฒนาในเร่ืองของในชุมชน
ของตนเอง ส่วนกิจกรรมอื่นๆก็คงมีการประดับธง ประดับไฟ ก็คงจะทําตลอดทั้งเดือนเพื่อให้โครงการของ
ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดีประสบความสําเร็จ สถานที่จัดก็คงจัดที่ตลาดนัดเกษตรกรตําบลบ้านสิงห์ทั้ง
ภาคเช้าและภาคเย็น อันนี้ก็คงเป็นกิจกรรมในส่วนของวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม และก็วันที่ 5 ส่วนวันที่ 1 ถ้า
ท่านใดที่จะร่วมไปเดินขบวนร่วมกันแจ้งได้ที่พี่ใหม่ คุณสทาการ มณีมาตร หัวหน้าฝุายอํานวยการ สํานักปลัด
ก็แจ้งได้เดี๋ยวจะได้เตรียมรถไว้ให้ทางท่านสมาชิก ท่านผู้บริหารที่จะเดินทางร่วมในกิจกรรม วันนั้นทั้งราชบุรี
กลุ่มเปูาหมายทั้งหมดทางท่านผู้ว่าฯแจ้งไว้ว่าประมาณ 20,000 คน ส่วนวันที่ 5 ในส่วนของจังหวัดราชบุรีก็
ประมาณ 50 ,000 คน หมายถึงรวมกลุ่มพลังมวลชนต่างๆทั้งจังหวัดในส่วนของวันที่ 1 ส่วนวันที่ 5 ทาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคงไปจัดกันที่ศาลากลางจังหวัด ส่วนของเทศบาลก็จัดที่เทศบาลร่วมกับชุมชน 
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ ก็เป็นกิจกรรมแจ้งให้สมาชิก
ทราบวันที่ 1 ถ้าท่านจะไปก็ขอให้แจ้งทางคุณใหม่แล้วก็ทางเทศบาลจะเตรียมรถเพราะว่าวันนั้นรถคงเข้าไป
เยอะ ข้ามสะพานเสร็จก็คงออกไม่ได้ก็คงจะออกอีกทางเส้นบายพาส แล้วก็พิธีเปิดจริงๆประมาณ 5 โมงคร่ึง
บริเวณกลางลําน้ําแม่น้ําแม่กลอง ซึ่งถ้าจําไม่ผิดก็คงจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงศ์ 
เผ่าจินดา มาเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็ตั้งแต่วันที่ 1 เป็นต้นไป ทางเส้นราชบุรีทั้งหมดตั้งแต่บ้านโปุงลงมา
จนถึงเทศบาลตําบลหลักเมืองก็จะประดับไฟพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 เป็นต้นไป ส่วนของเทศบาลบ้านสิงห์ก็จะ
เร่ิมเร่ืองของการเปิดไฟก็ประสานเรียบร้อยแล้วก็คงเริ่มวันที่ 1 เหมือนกัน แจ้งเพื่อทราบครับ 
 
1.2 แนะนะข้าราชการที่โอนย้ายและบรรจุใหม่ อันดับแรก นางรานี พุ่มฉายา ตําแหน่ง นักบริหารงานคลัง
หัวหน้าฝุายพัฒนารายได้ ขอเชิญแนะนําตัวด้วยครับ 
สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางรานี พุ่มฉายา ตําแหน่ง หัวหน้างานพัฒนารายได้กองคลังค่ะ 
 
ลําดับต่อไป จ่าสิบเอกปรีชา สุยะหลาน ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา โอนย้ายมาจากเทศบาลเมืองราชบุรี ขอ
เชิญแนะนําตัวด้วยครับ 
เรียนท่านประธานสภาครับ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะผู้บริหาร ผู้อํานวยการกองทุกกองนะครับ และ
ก็ท่านปลัดฯ ผมจ่าสิบเอกปรีชา สุยะหลาน ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา กองการศึกษา โอนย้ายมาจาก
เทศบาลเมืองราชบุรีครับ 
ลําดับต่อไป นางสาวศิรดา เชื้ออภัย ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ บรรจุใหม่ สังกัดกองช่าง  ขอเชิญแนะนํา
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ตัวด้วยครับ 
สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวศิรดา เชื้ออภัย เจ้าพนักงานธุรการ กองช่างค่ะ 
 
เทศบาลตําบลบ้านสิงห์ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ 
1.3 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของ นายกเทศมนตรีตําบลบ้านสิงห์ 
เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ 
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมว่าถูกต้องหรือมีข้อแก้ไขหรือไม่ เชิญครับ 
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาให้การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจําปี 
2557 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ขอให้ยกมือด้วยครับ  
รับรองรายงานการประชุมด้วยมติจํานวน 11 เสียง 
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 
ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมว่าถูกต้องหรือมีข้อแก้ไขหรือไม่ เชิญครับ 
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาให้การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจําปี 
2557 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ขอให้ยกมือด้วยครับ  
รับรองรายงานการประชุมด้วยมติจํานวน 11 เสียง 
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 
ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมว่าถูกต้องหรือมีข้อแก้ไขหรือไม่ 
เชิญคุณเพทาย เฟื่องศิลา ครับ 
เรียนท่านประธานสภา ผมเพทาย เฟื่องศิลา สมาชิกสภาเทศบาลบ้านสิงห์ เขต 1 ผมขอแก้ไขหน้าที่ 12 นับ
จากด้านล่างขึ้นมาบรรทัดที่ 10 จากด้านล่าง ตรงนายโอภาส มีชื่อเล่นว่าเจาะ อยู่หมู่ที่ 12 ในนี้เขียนหมู่ 2 
แล้วก็หน้าที่ 13 ตรงบรรทัดที่กระผมอภิปราย บรรทัดที่ 15 จากด้านล่าง ประธานสภาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สภาวิสามัญ ในนี้เขียน ประธานสภาวิสามัญ เปลี่ยนเป็น กรรมการสภาวิสามัญ แล้วก็หน้าที่ 15 บรรทัด
สุดท้ายก่อนจะปิดประชุม บรรทัดของท่านประธานสภากล่าว ในที่ประชุมท่านประธานสภาไม่ได้กล่าว คําว่า 
กระผมวินิจฉัยแล้วไม่อนุญาต และขอให้ท่านเสนอกระทู้ถามในการประชุมคร้ังต่อไป ท่านประธานสภาไม่ได้
กล่าวท่อนนี้ครับ 
ในหน้าที่ 17 ขอให้ท่านเสนอกระทู้ในการประชุมคร้ังต่อไปครับ ถูกต้องนะครับ 
ขออนุญาตครับ ท่านประธานไม่ได้กล่าวคํานี้ครับ ท่านประธานกล่าวแต่ว่าผมขอปิดการประชุมสภาแต่เพียง
เท่านี้ ณ วันนั้น ถ้าไม่งั้นท่านก็ขอเทปมายืนยันได้ครับ 
เชิญปลัดฯชี้แจงครับ 
 
ไม่เป็นไรครับ  ถ้ามีคําทักท้วงไว้ก็เดี๋ยวทักท้วงไว้ ส่วนในตรงนี้การแก้ไขหรือรายละเอียดซึ่งผ่านจาก
คณะกรรมการมา ถ้ามีการตัดหรืออะไรในรายงานการประชุมก็คงต้องใช้มติของสภาฯ อันนี้เดี๋ยวผมขอให้
ประธานสภาฯดําเนินการตามมติสภาฯครับ ก็ขอรับรองรายงานการประชุมครับ แล้วก็บันทึกของคุณเพทาย 
ไว้ตามระเบียบ 
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาให้การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ประจําปี 2557 
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ขอให้ยกมือด้วยครับ 
รับรองรายงานการประชุมด้วยมติจํานวน 11 เสียง 
เชิญเลขาฯครับ 
ขออนุญาตท่านประธาน ในส่วนของที่มีการทักท้วงไว้ก็คงจะมีการบันทึกอยู่ในรายงานการประชุมคร้ังต่อไป
และในส่วนของการตรวจสอบ เพราะว่าตรงรายงานการประชุมจะเป็นเร่ืองของฝุายเลขาฯ  ตรงนี้เดี๋ยวทาง
ท่านเพทายถ้าเผื่อสนใจดูในถอดเทปได้ จะมีหลักฐานอยู่ ขอเชิญท่านประธานสภาได้ดําเนินการตามระเบียบ
วาระต่อไป เชิญครับ 
ญัตติเพื่อพิจารณา 
3.1 ญัตติขอเสนอตั้งคณะกรรมการสภาของสภาเทศบาลฯ 
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เพื่อพิจารณาสอบสวนเร่ืองที่มีการกระทู้ถามของสมาชิกสภาเทศบาลในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ       
สมัยที่ 2 ประจําปี 2557 เชิญคุณเพทาย เฟื่องศิลา เสนอญัตติครับ 
เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมเพทาย เฟื่องศิลา สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลบ้านสิงห์ เขต 1 ผมขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมการสภาเทศบาล ข้าพเจ้าขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
สภาเทศบาลของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ โดยอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 103 เพื่อให้ทําหน้าที่พิจารณาเร่ืองที่มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ได้ยื่น
กระทู้ถามต่อนายกเทศมนตรีตําบลบ้านสิงห์ ซึ่งถือว่าเป็นเร่ืองที่อยู่ในกิจการของสภาเทศบาล และได้มีการ
เสนอขอแต่งตั้งค้างไว้ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจําปี 
2557 ในวันที่ 26 กันยายน 2557 ด้วยเหตุผลนี้ผมขอให้ท่านประธานสภาฯผู้ทําหน้าที่เป็นประธานในการ
ประชุมสั่งการประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการสภาฯสามัญของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ โดยการเลือก
คณะกรรมการสภาสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 แต่ไม่เกิน 7 คน ขอให้
ท่านประธานสภาดําเนินการต่อไปครับ 
เชิญนายกฯชี้แจงครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกเทศบาล คณะผู้บริหารทุกท่าน เร่ืองที่ได้รายงานการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามที่ได้มอบหมายให้หัวหน้าสํานักปลัดดําเนินการตรวจข้อเท็จจริง การจ้างบุคคลภายนอกทั่วไป
มาปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ หัวหน้าสํานักปลัดโดยรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
จํานวน 3 คร้ัง คือ 1. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 เนื่องจากข้อมูลมี 
ขออนุญาตครับ 
 
 
เดี๋ยวครับท่าน ให้ท่านนายกฯชี้แจงให้จบก่อนครับ ขออนุญาตครับ 
 
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 เนื่องจากมีข้อมีข้อมูลเพียงเดือนกันยาเดือนเดียวจึงให้ตรวจสอบเพิ่มเติม 2. 
วันที่ 13 ตุลาคม 2557 เนื่องจากยังไม่ทราบข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและเอกสารมีเพียงเดือนกันยาเดือนเดียว จึง
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 3. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ได้รับรายงานการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงอีกคร้ังและอยู่ระหว่างการตรวจสอบพิจารณา เนื่องจากการรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ
หัวหน้าสํานักปลัดมีเพียงพยานเอกสาร ยังไม่ได้มีการสอบพยานบุคคลที่เก่ียวข้องจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วย 1. นายเกรียงศักดิ์ นุตตะโร ผู้อํานวยการกองการศึกษา เป็นประธาน
กรรมการ 2. นางลักขณา หิรัณยรัชต์  ผู้อํานวยการกองคลัง เป็นกรรมการ 3. นางสาววนิดา สมเพ็ชร นิติกร 
เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ หากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการเป็นประการใดก็
จะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไป 
ขออาศัยระเบียบฯ เชิญคุณเพทาย เฟื่องศิลา  
 
เรียนท่านประธานฯ กระผมเพทาย เฟื่องศิลา สมาชิกสภาเทศบาลบ้านสิงห์ เขต 1 กระผมเสนอญัตติต่อท่าน
ประธานสภาฯ ท่านประธานสภาฯต้องดําเนินการให้ผมในเร่ืองของการรับรองผู้รับรอง แล้วก็ดําเนินการ
คัดเลือกคณะกรรมการสภาเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ ขอให้ดําเนินการในช่วงปลายปีด้วยครับ 
ขอเชิญสมาชิกแสดงความคิดเห็น เชิญครับ 
เชิญคุณสุชาติ เต็มปรีชา 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และท่านผู้บริหาร ท่านนายกฯ ผมสุชาติ เต็มปรีชา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตามที่ท่าน ส.ท.เพทาย เฟื่องศิลา ได้ยื่นญัตติที่ว่าเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
สามัญ 3 ท่านแต่ไม่เกิน 7 ท่าน ตามที่ได้กล่าวมา ส่วนตัวผมเองคือตั้งแต่การประชุมคร้ังที่แล้วที่ผมลง
ความเห็นที่ว่ายังไม่ได้แต่งตั้งเพราะว่าอยากจะให้ทางคณะผู้บริหารได้ตรวจสอบหลังจากนั้นคือภายใน 15 
วัน อย่างที่ผมเรียนให้ท่านสมาชิกเพทาย เพื่อนสมาชิกได้ทราบแล้วว่า 15 วัน แต่เมื่อกี้นายกฯได้พูด
พอสมควรแล้วว่าตั้งแต่วันที่ 30 กันยา ครั้งที่ 1 คร้ังที่ 2 21 พฤศจิกา 2557 เราก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
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ตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน ในส่วนของคณะผู้บริหาร ในส่วนของสมาชิกเองตัวกระผมเองก็จริงๆแล้วก็เห็น
ด้วย ถ้าเกิดว่ามีคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ ในส่วนคณะผู้บริหาร 3 ท่าน ก็น่าจะให้เขาดําเนินการ
ต่อในระบบที่คณะผู้บริหารได้แต่งตั้งออกไป ในส่วนความคิดเห็นของผมเองแล้วก็วุฒิสมาชิกสภาก็ในเมื่อว่า
ท่านนายกฯได้รายงานมาแล้วการตรวจสอบผมมีความคิดเห็นว่าในฝุายของผู้บริหารจะต้องรายงานว่าขณะ
ตรวจสอบตั้งกรรมการผลเป็นอย่างไรต่อสภาฯมากกว่า ในส่วนของสภาฯเองผมยังไม่เห็นความเหมาะสมที่จะ
ตั้งคณะกรรมการ 3 ถึง 7 ท่าน มาพิจารณาเก่ียวกับเร่ืองตรงนี้ก่อน ผมมีความเห็นว่ายังไม่สมควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการครับท่านประธาน  
ขอบคุณครับ  
มีสมาชิกท่านใดแสดงความเห็นอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมในการเสนอตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่นว่าเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นหรือไม่ ถ้าผู้ใดเห็นชอบขอให้ยกมือด้วยครับ  
เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการสภาฯ จํานวน 5 เสียง ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นขอให้ยกมือด้วยครับ 
ไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการสภาฯ จํานวน 6 เสียง 
 
3.2 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ โดยกําหนดรายละเอียด
สําหรับใช้ในงานพัฒนาชุมชนและในงานสังคมสงเคราะห์ เนื่องมาจากโครงสร้างของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 2558 ถึง 2560 งานดังกล่าวได้สังกัดสํานักปลัดเทศบาลจึงต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม เชิญครับ 
   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา เทศบาลตําบล  
บ้านสิงห์ มีรายละเอียด ดังนี้ 

หลักการ 
   การอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

เหตุผล 
   ด้วย กองการศึกษา ตั้งงบประมาณรายจ่าย แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การศึกษา (00211)  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(411600) จํานวน 2 รายการ โดยกําหนดรายละเอียดสําหรับใช้ในงานพัฒนาชุมชน และงานสังคม
สงเคราะห์ เนื่องจากตามโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ ตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ.
2558-2560) งานดังกล่าวได้สํานักปลัดเทศบาล จึงจําเป็นต้องแก้ไชรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้แก ่

ข้อวามเดิม 
ฯลฯ 

2) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 25,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล สําหรับใช้ งานพัฒนาชุมชน  กอง
การศึกษาจํานวน 1 เครื่องๆ ละ 25 ,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปี 2557 

ฯลฯ 
3) ค่าจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 3,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA สําหรับใช้ใน งานสังคมสงเคราะห์  กองการศึกษา 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 3 ,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปี 2557 
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ฯลฯ 
ข้อความใหม่ 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฯลฯ 

2) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 25,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล สําหรับใช้ งานการศึกษาปฐมวัย  
กองการศึกษาจํานวน 1 เครื่องๆ ละ 25 ,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปี 2557 

ฯลฯ 
3) ค่าจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 3,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟูา ขนาด 800 VA สําหรับใช้ในงานการศึกษาปฐมวัย  กองการศึกษา 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 3 ,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปี 2557 

ฯลฯ 
   ทั้งนี้ การแก้ไขคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถ่ิน ตามนัยข้อ 29 แห่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที 2 และ ฉบับที่3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 จึง
จําเป็นต้องเสนอญัตตินั้น 
   ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านสิงห์เพื่อพิจารณาต่อไป 
รายละเอียดขอให้ท่านเลขาฯชี้แจง 
ญัตตินี้เป็นญัตติที่มีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองแผนอัตรากําลังเนื่องจากว่าทางงานสวัสดิการสังคมได้ปรับตาม
มติของคณะอนุกรรมการย้ายมาอยู่ที่สํานักปลัดฯทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของสถานที่การใช้ก็จึงมีการ
เปลี่ยนแปลง  จากเดิมที่อยู่งานพัฒนาชุมชนของกองการศึกษาก็จะเปลี่ยนมาอยู่ในงานการปฐมวัยของกอง
การศึกษา ทั้งตัวโน๊ตบุ้คและตัวเคร่ืองสํารองไฟเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯในเร่ืองของวิธีงบประมาณตามข้อ
ที่ 29 ซึ่งอยู่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอํานาจอนุมัติของสภาทางคณะผู้บริหารจึงทํา
ญัตติดังกล่าวได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้ทางสภาได้พิจารณาจากข้อความเดิมและข้อความใหม่ ก็ใน
สาระสําคัญของญัตตินี้ก็อยู่ที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของฝุายซึ่งเปลี่ยนจากฝุายที่อยู่ในกองการศึกษามา
อยู่ในสํานักปลัดฯ ก็นําเรียนในส่วนของที่มาที่ไปทําให้มีการเปลี่ยนแปลงและก็เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ครับ 
มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาขอเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตําชี้แจงหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ ของกองการศึกษา ขอให้ยกมือด้วยครับ 
ให้ความเห็นชอบ 7 เสียง ครับ 
ใครไม่เห็นชอบขอให้ยกมือด้วยครับ 
ไม่เห็นชอบ 4 เสียง 
3.3 ญัตติขออนุมัติใช้สถานที่อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่ที่ 5 บริเวณตลาดนัดเกษตรกรตําบลบ้านสิงห์ เพื่อ
จําหน่ายสินค้าของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองศาลาหมู่ที่ 10 
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม เชิญครับ 
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ สําหรับญัตติขออนุมัติใช้อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ     
หมู่ที่ 5 บริเวณตลาดนัดเกษตรกรตําบลบ้านสิงห์ เพื่อจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มปลอดสารพิษบ้านหนอง
ศาลาหมู่ที่ 10  
รายละเอียดขอให้ท่านเลขาฯชี้แจง 
ก็เป็นเร่ืองการขอใช้พัสดุซึ่งเป็นตามรายละเอียดพัสดุจะต้องการให้บุคคลใดได้ใช้ประโยชน์หรือได้ใช้สิทธิใดๆ
อันเก่ียวกับพัสดุ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับการเห็นชอบต่อสภาท้องถิ่น 
ในเร่ืองนี้ก็มีหนังสือของทางกลุ่มเกษตรขอใช้สถานที่เป็นที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ซึ่งก็ไม่มีสถานที่เราดู
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ในตลาดก็ไม่มีก็คงจะใช้ฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นอาคารของศูนย์นอกโรงเรียนตรงนั้นเป็นที่จําหน่ายสินค้าช่วงเย็น
ทางกลุ่มก็ได้มีไปขายตามที่หนองโพบ้างแต่ในของบ้านสิงห์ซึ่งเป็นของกลุ่มบ้านสิงห์จริงไม่มีก็เลยทําเร่ืองยื่น
เสนอมาที่ทางท่านนายกเทศมนตรีก็ดูตามระเบียบพัสดุแล้วก็ต้องเป็นอํานาจของสภาเหมือนกันอันนี้ก็เสนอ
ญัตติ ทางผู้บริหารก็เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเพื่อให้สภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบพัสดุ
หมวดที่ 4 ข้อ 115 ขอนําเรียนที่ประชุมเพียงเท่านี้ครับ 
มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่ครับ 
เชิญ คุณสุชาติ เต็มปรีชา ครับ 
เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมสุชาติ เต็มปรีชา สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 เก่ียวกับเร่ืองกลุ่มอาชีพขออนุญาตใช้อาคารฝึกอาชีพ หมู่ที่ 5 โดยมีกลุ่มปลูกผักปลอด
สารพิษหนองศาลา หมู่ที่ 10 ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์เหมือนกันก็
เหมือนกับตุ๊กตาลาวเวียงหรือแม้กุนเชียงและตัวนี้มันเป็นตัวส่งเสริมเกษตรกรในตําบลบ้านสิงห์ด้วย ให้เกิด
ประโยชน์เพราะมั่วแต่ถ้าเกิดปล่อยให้กลุ่มออกไปขายข้างนอกไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์โคนมหนองโพก็ได้รับ
อนุญาตจากทางประธานสหกรณ์ให้ขายแต่จริงๆแล้วผมมองเห็นกับทางท่านนายกฯด้วยที่อนุญาตพื้นที่เรา
เองกลุ่มเราเองเราน่าจะเปิดโอกาสให้พื้นที่เราได้ขายจะได้เป็นจุดขายเวลาใครไปดูงาน กลุ่มผักปลอดสารพิษ
ในตลาดเราเกิดขึ้นในตําบลบ้านสิงห์ในตรงนี้ผมอยากจะให้เพื่อนสมาชิกช่วยอนุมัติตรงนี้ด้วยเพราะตรงนี้
ส่วนหนึ่งคือช่วยเกษตรกรเราแล้วกระตุ้นเกษตรปลอดสารพิษนี้คือเป็นอาหารโลกไม่ต้องหรอกครับในจังหวัด
ราชบุรีเราคนบ้านสิงห์เราได้ขายในช่วงเวลาเย็น ผมนําเสนอเพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณมากครับ 
มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบอนุมัติใช้อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่ที่ 5 บริเวณตลาดนัดเกษตรกร
ตําบลบ้านสิงห์เพื่อจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มปลอดสารพิษบ้านหนองศาลา หมู่ที่ 10 ขอให้ยกมือด้วยครับ 
ให้ความเห็นชอบ 11 เสียง 
3.4 ญัตติขอให้คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯจํานวน 2 คน เป็นคณะกรรมการบริหารตลาดนัดเกษตรกร
ตําบลบ้านสิงห์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุม เชิญครับ 
เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน สําหรับญัตติขอให้คัดเลือกสมาชิกเทศบาล
เป็นคณะกรรมการบริหารตลาดนัดเกษตรกรตําบลบ้านสิงห์ จํานวน 2 ท่าน เนื่องจากคณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดํารงตําแหน่งทําให้ต้องคัดเลือกคณะกรรมการตลาดนัด 
รายละเอียดขอเชิญท่านเลขาฯชี้แจงค่ะ 
ขออนุญาตชี้แจงเรื่องระเบียบในส่วนของข้อบังคับการจัดระเบียบตลาดนัดเกษตรกรแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 
พ.ศ.2542 ก็คงยังใช้ระเบียบเมื่อตอนเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลอยู่ ก็คงเมื่อมีการคัดเลือกคณะกรรมการ
คร้ังนี้เสร็จสิ้นครบถ้วนก็คงจะออกระเบียบของกิจการที่เป็นของเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ซึ่งจากระเบียบเดิมก็
คงจะมีในส่วนของตัวแทนสมาชิก 2 ท่านร่วมเป็นคณะกรรมการในการเป็นคณะกรรมการร่วมพิจารณา
กิจการต่างๆในตลาดไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการเช่าสถานที่เพิ่มจากธนารักษ์ก็คงจะเข้าคณะกรรมการชุดนี้ 
ซึ่งตอนนี้ทางเทศบาลก็ได้ประสานไปทางธนารักษ์และทางชลประทานแล้วก็คงจะคณะกรรมการชุดนี้เข้าไป
ก็คงจะรื้อในส่วนของระบบตลาดซึ่งเป็นข้อระเบียบข้อบังคับต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าไฟก็ดีค่าแผงก็ดีซึ่ง
คณะกรรมการชุดนี้ก็คงทํางานค่อนข้างหนักในเร่ืองของการจัดระเบียบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด
ก็ทางท่านนายกเทศมนตรีโดยกองสาธารณสุขฯก็ได้ทําญัตติเพื่อให้ทางสภาไดพิจารณาผู้แทนจํานวน 2 ท่าน 
จากสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ ในลําดับนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาได้ดําเนินการตามระเบียบ
วาระต่อไปครับ 
ขอให้สมาชิกสภาเสนอรายชื่อคณะกรรมการตลาดนัดเกษตรกรอันดับแรก เชิญครับ  
เชิญคุณอานนท์ คนทัด ครับ 
 
กระผมนายอานนท์ คนทัด สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ เขต 1 ผมเสนอ สท.สมยงค์ ฮวดมา       
เป็นคณะกรรมการบริหารตลาดนัดเกษตรกรตําบลบ้านสิงห์ครับ 
ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
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ประธานสภา ทต. 
 
 
 
นายสุชาต ิ
สมาชิกสภา เขต 2 
นายไพศาล 
ประธานสภา ทต. 
 
 
นายเพทาย 
สมาชิกสภา เขต 1 
นายไพศาล 
ประธานสภา ทต. 
นายเพทาย 
สมาชิกสภา เขต 1 
นายไพศาล 
ประธานสภา ทต. 
 
 
ระเบียบวาระที่ 4 
นายไพศาล 
ประธานสภา ทต. 
 
 
ปิดประชุมเวลา 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 

คุณธงชัย เดชธนู คุณสันต์ มุกดา เป็นผู้รับรอง คุณสมยงค์ ฮวดมา 
เป็นคณะกรรมการตลาดนัดเกษตรกรครับ 
ต่อไปขอเสนอชื่อคณะกรรมการตลาดนัดเกษตรกรตําบลบ้านสิงห์ คนที่ 2 เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ  
เชิญคุณสุชาติ เต็มปรีชา ครับ 
ผมขอเสนอ สท.เกษม สายพงษ์พรรณ เป็นคณะกรรมการบริหารตลาดนัดตําบลบ้านสิงห์ครับ 
 
ขอผู้รับรองครับ 
ผู้รับรอง คุณอานนท์ คนทัด และคุณสมยงค์ ฮวดมา ให้ สท.เกษม สายพงษ์พรรณ 
เป็นคณะกรรมการตลาดนัดเกษตรกรตําบลบ้านสิงห์ 
ขอมติ ใครเห็นชอบให้คุณสมยงค์ ฮวดมา เป็นคณะกรรมการตําบลบ้านสิงห์ ขอให้ยกมือด้วยครับ 
ขออนุญาตครับ  
 
เชิญคุณเพทาย เฟื่องศิลา ครับ 
 
ท่านประธานสภาดําเนินการผิดแล้วครับ ในเมื่อท่านกรรมการมีแค่ 2 ท่าน แล้วกรรมการ 2 ท่าน ท่านจะขอ
มติที่ประชุมทําไมครับ  
มีใครจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มี คุณเกษม สายพงษ์พรรณ และคุณสุชาติ เต็มปรีชา เป็นคณะกรรมการตลาดนัด เอ้ย คุณสมยงค์  
ฮวดมา เป็นคณะกรรมการตลาดนัดเกษตรกรตําบลบ้านสิงห์ 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4  
ญัตติอื่นๆ 
เนื่องจากงานกิจการสภาเทศบาลตําบลบ้านสิงห์ได้เรียกประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตามหนังสือที่ รบ 
54301/ว55 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอญัตติและแบบกระทู้ถามใน
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติอื่นๆ ผมในฐานะประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านสิงห์จึงขอปิดการประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2557 ขอปิดการประชุมสภาฯครับ 
14.13 น. 
 
 

(ลงชื่อ)….นายนรเศรษฐ  รุ่งจรูญ…… ผู้จดรายงานการประชุม 
                     (นายนรเศรษฐ   รุ่งจรูญ) 

                                      เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบ้านสิงห ์
 
 

                                 (ลงชื่อ)….นายสุชาติ  เต็มปรีชา.....….ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสชุาติ    เต็มปรีชา) 
                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 

                                 (ลงชื่อ)..นายเกษม  สายพงษ์พรรณ ..ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                นายเกษม  สายพงษ์พรรณ) 
                   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 
                                 (ลงชื่อ)…นายอานนท์  คนทัด............ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

            (นายอานนท์    คนทัด) 
        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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                                 (ลงชื่อ)…นายไพศาล   ตปสีโล..…......ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายไพศาล   ตปสีโล) 

          ประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านสิงห ์
 
 
 

   
 


